

Số: 205/BC-UBND

Ninh Thượng, ngày 07 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 được thông qua tại kỳ họp thường kỳ lần thứ 7, HĐND xã khóa XII, UBND xã đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, Ban nhân dân các thôn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Trong tháng 10/2019, đạt được những kết quả sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

1. Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với tinh thần quyết tâm thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm theo các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã và chỉ đạo của UBND thị xã. Quán triệt các đơn vị, ban ngành, BND các thôn bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương.

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đã dành nhiều thời gian nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những vấn đề có khả năng trở thành điểm nóng trên địa bàn như khai thác, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản, quyền sử dụng đất, môi trường, y tế, giáo dục, công tác cải cách hành chính,... kết hợp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, ban ngành và các thôn. Duy trì công tác tiếp công dân hàng tuần theo quy định.

3. Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, lập kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn xã; tập trung các giải pháp để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Chú trọng chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua Trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, duy trì sử dụng các phần mềm trong công tác quản lý và điều hành, tăng cường sử dụng chứng thư số; quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quan tâm chỉ đạo công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách; quản lý chi ngân sách theo đúng quy định về tiêu chuẩn, chế độ; đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm.

4. Chú trọng việc nâng cao năng lực quản lý và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN xã và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

